

Chính Sách Bền Vững Của Tập Đoàn Nichirei: Lời

Tuyên Thệ Của Tập Đoàn Nichirei

—Góp Phần Kiến Tạo Một Xã Hội Bền Vững Hơn

Tập đoàn Nichirei cam kết giải quyết các vấn đề xã hội và tạo ra giá trị mới thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm thu mua, sản xuất, hậu cần và kinh doanh thực phẩm, đồng thời xem xét tác động của những hoạt động đó đối với môi trường toàn cầu và cộng đồng địa phương cũng như tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi công khai chi tiết về các hoạt động này để thúc đẩy đối thoại với các bên liên quan và tăng tính minh bạch. Hơn nữa, chúng tôi làm việc để tạo ra các cộng đồng bền vững hơn bằng cách hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một công ty hỗ trợ các thói quen ăn uống lành mạnh và góp phần nâng cao sức khỏe.

Tạo ra các giá trị mới	Chúng tôi không ngừng nỗ lực tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời theo đuổi các hoạt động kinh doanh giúp giải quyết các vấn đề mà khách hàng và cộng đồng của chúng ta phải đối mặt.
Sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao	Chúng tôi không ngừng nỗ lực để giành được sự tin tưởng của khách hàng và cộng đồng bằng cách đáp ứng các nhu cầu đa dạng cũng như cung cấp những sản phẩm an toàn, ổn định và chất lượng cao.
Chuỗi cung ứng bền vững và nền kinh tế tuần hoàn	Chúng tôi mong muốn hiện thực hóa một chuỗi cung ứng phù hợp với đạo đức và mang tính bền vững, cũng như một nền kinh tế tuần hoàn bằng cách xây dựng các mối quan hệ đối tác lâu dài và tích cực, đồng thời

	xem xét về các vấn đề như môi trường, nhân quyền và điều kiện làm việc.
Các sáng kiến về biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học	Chúng tôi cố gắng bảo tồn môi trường toàn cầu và sự đa dạng sinh học bằng cách giảm thiểu phát thải khí nhà kính, đồng thời quản lý nguồn nước và thực phẩm một cách hợp lý.
Mối quan hệ hợp tác với cộng đồng	Chúng tôi nỗ lực để phát triển cộng đồng của mình và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội với tư cách là một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm, bằng cách tham gia vào đối thoại và hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan.
Sự đa dạng và môi trường làm việc lý tưởng	Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng của các nhân viên, đồng thời cố gắng đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho họ, luôn đối xử và trao cơ hội phát triển cá nhân một cách công bằng, đồng thời liên tục cải thiện môi trường làm việc để giúp mọi nhân viên có cơ hội phát triển.
Quản trị doanh nghiệp tốt	Chúng tôi cam kết áp dụng các phương pháp quản trị mang tính công bằng và minh bạch cao thông qua đối thoại với các bên liên quan và minh bạch thông tin, đồng thời nỗ lực phân bổ nguồn lực phù hợp và đưa ra các quyết định quản trị nhanh chóng.
Tuân thủ triệt để	Chúng tôi chỉ tham gia vào các hoạt động doanh nghiệp mang tính chính trực, tuân thủ luật pháp và quy định của mỗi quốc gia mà chúng tôi hoạt động, tôn trọng các chuẩn mực hành vi quốc tế và đảm bảo đạo đức doanh nghiệp lành mạnh.